



KING POWER

KING OF DUTY FREE

ที่ ศพส. ๐๙๖๐ /๒๕๖๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เลขรับ 5008
วันที่ 20 เม.ย. 60
เวลา 13:54 น.

ทศ. 1587/60
รับ 21 เม.ย. 60 / 14.07 น.

เรื่อง ขอให้ปฏิบัติตามสัญญา

เรียน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

๑. ข่าว-บทความ "ผู้ตรวจการแผ่นดินพื้น AOT เลือกปฏิบัติ สั่งเปิด "จุดส่งมอบสินค้า" ใน ๖๐ วัน สมาคมคิวตี้พีรี ระบุไม่ทำพียงศาล" เผยแพร่บนสื่อ On-line : Thai Publica "www.thaipublica.org" ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐
๒. สัญญาโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ที่ ทสภ.๑-๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
๓. สัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรและส่งมอบสินค้าปลอดอากรฯ ที่ ๖-๐๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
๔. หนังสือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ทอท.๑๑๕๐๒ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

จากการที่สื่อ On-line ในนาม Thai Publica ("www.thaipublica.org") ได้เผยแพร่ข่าว-บทความออกสู่สาธารณะ ซึ่งในเนื้อหาของข่าว-บทความดังกล่าว ได้กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะโดยมีหนังสือถึง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพื่อเสนอแนะให้ ทอท. พิจารณาดำเนินการจัดการและกำหนดจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Pick-up Counter) สาธารณะ ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลอดอากรฯ นอกในเมืองรายอื่นเพื่อใช้ในการส่งมอบสินค้าปลอดอากร ฯลฯ ... ซึ่งในเนื้อหาของข่าว-บทความดังกล่าว มีส่วนที่กล่าวหาตักท้วงโดยตรงถึง บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด (KPS) ในฐานะผู้ได้รับอนุญาตจาก ทอท. ให้เป็นผู้บริหารจัดการโครงการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ อาคารผู้โดยสาร ทสภ. และ บริษัท คิง เพาเวอร์ คิวตี้พีรี จำกัด (KPD) ในฐานะผู้ได้รับอนุญาตจาก ทอท. ให้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรและส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๑ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ความโดยละเอียดปรากฏตามที่อ้างถึง ๑. นั้น

ในการนี้ KPS และ KPD (รวมเรียกว่า "บริษัทฯ") ใ้ขอถือโอกาสนี้เรียนชี้แจงมายัง ทอท. เพื่อยืนยันถึงสิทธิโดยชอบธรรมทั้งตามกฎหมายและตามสัญญาฯ ตามที่ได้ลงนามไว้กับ ทอท. ตามที่อ้างถึง ๒. และ ๓. (สัญญาอนุญาตฯ) ตามลำดับ โดยสรุป ดังนี้

๑. การได้มาซึ่งสิทธิในการประกอบกิจการตามสัญญาอนุญาตฯ ของบริษัทฯ เป็นการได้มาโดยชอบ โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจาก ทอท. ผ่านกระบวนการประมูลภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเอกสารข้อกำหนดโครงการ/เอกสารการเสนอคำตอบแทน (Terms of Reference – TOR) ตามที่ ทอท. กำหนดทุกประการ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาอนุญาตฯ ที่อ้างถึง ๒. และ ๓. อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับแต่เริ่มสัญญาฯ จนถึงปัจจุบัน ทั้งในส่วนของโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ อาคารผู้โดยสาร ทสภ. (โดย KPS) (ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิเพียงรายเดียวภายในอาคารผู้โดยสาร ทสภ.) และ การจำหน่ายสินค้าปลอดอากรและส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๑ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) (โดย KPD) (ซึ่งทอท. ไม่สามารถให้สิทธิดังกล่าวภายในอาคารผู้โดยสาร อาคาร ๑ ทดม. แก่ผู้ประกอบการรายอื่นได้)

ต่อกรณี กิจกรรมการให้บริการส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Pick-up Counter) ภายในอาคารผู้โดยสาร ทสภ. นั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะในทางนิตินัยและ/หรือพฤตินัย กิจกรรมการให้บริการส่งมอบสินค้าปลอดอากรนั้นถือเป็นกิจกรรมเชิงพาณิชย์ประเภทหนึ่งภายใต้โครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทสภ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่กิจกรรมส่งมอบสินค้าปลอดอากร ภายในอาคารผู้โดยสาร ทสภ. เป็นกิจกรรมเชิงพาณิชย์ประเภทหนึ่งที่อยู่ในข้อเสนอด้านเทคนิคของทางบริษัท (KPS) ที่ได้ยื่นต่อ ทอท. และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาอนุญาตฯ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับการคัดเลือก ตามที่อ้างถึง ๒ รวมถึง ทอท. เองก็เคยมีหนังสือตามที่อ้างถึง ๔. ยืนยันว่ากิจกรรมการให้บริการส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ ทสภ. ดังกล่าว เป็นการประกอบกิจการภายใต้สิทธิตามสัญญาฯ ที่อ้างถึง ๒. อีกด้วย

ในส่วนกรณีการให้บริการส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๑ ทดม. นั้น บริษัทฯ (KPD) ได้รับการคัดเลือกและได้รับสิทธิมาโดยชอบธรรมผ่านกระบวนการประมูลตามเอกสารการเสนอคำตอบแทนที่ ๒/๒๕๕๕ ของ ทอท. โดยเป็นการให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร และส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๑ ทดม. ดังนั้น สิทธิในการประกอบกิจการส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๑ ทดม. จึงเป็นไปตามที่ระบุในเอกสารการเสนอคำตอบแทนเลขที่ ๒/๒๕๕๕ ของ ทอท. อย่างชัดเจน

๒. จากเนื้อความในหนังสือของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามที่ปรากฏในข่าว-บทความที่อ้างถึง ๑. กรณีที่กล่าวว่า ทอท. ได้เคยอนุญาตให้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (การบินกรุงเทพ) เช่าพื้นที่ตั้งจุดส่งมอบสินค้า โดยตั้งอยู่ ณ บริเวณห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของการบินกรุงเทพ ชั้น ๓ ทสภ. นั้น KPS ขอเรียนว่า ถึงแม้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ ทอท. ได้เคยพิจารณาดำเนินการไปในอดีต แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร KPS ยังคงยืนยันที่จะรักษาสิทธิโดยชอบธรรมทั้งตามกฎหมายและตามสัญญาฯ ที่ได้ลงนามไว้ตามที่อ้างถึง ๒. หากปรากฏในภายหลังว่าการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้กระทบต่อสิทธิตามสัญญาฯ ที่อ้างถึง ๒. และ/หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ KPS ไม่ว่าโดยประการใดแล้ว KPS ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อรักษาสิทธิโดยชอบธรรมของ KPS ต่อไป

บริษัทฯ ใ้ขอเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า บริษัทฯ ได้มาซึ่งสิทธิตามสัญญา โดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามกระบวนการ ภายใต้กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กำหนดโดย ทอท. ทุกประการ ดังนั้น หากเกิดกรณีใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องเป็นการละเมิดสิทธิโดยชอบของบริษัทฯ หรือ เกิดผลกระทบใด ๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องได้รับความเสียหายแล้ว บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อรักษาสิทธิโดยชอบธรรมของบริษัทฯ จนถึงที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ ขอกราบขอบพระคุณในความร่วมมืและสนับสนุนด้วยดีของท่านไว้ ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบัติร เดชพานิชกุล)

รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ดิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด

บริษัท ดิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

ฝ่ายกฎหมาย (คุณวิจิร ยังสุรภานต์)

โทร. 02-677-8888 ต่อ 4209, 4210